

Số: 02 /TB-UBND

Tân Uyên, ngày 25 tháng 01 năm 2019

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp giao ban tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2019**

Ngày 22/01/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp giao ban tháng 01 năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Chủ tịch UBND huyện. Dự họp có Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; các thành viên UBND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện, các đoàn thể huyện; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 8 và các trường trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019 và ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

#### **I. Đánh giá chung**

Trong tháng, UBND huyện đã tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách địa phương năm 2019 đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đảm bảo kịp thời. Chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ Đông xuân, trồng chè, trồng rừng mới năm 2019; tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019; rà soát hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công... được hỗ trợ tết, triển khai kế hoạch thăm hỏi tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 kịp thời. Tổ chức tổng kết, đánh giá phân xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, chất lượng giáo dục bậc Tiểu học, THCS còn thấp; các xã chậm xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí, điển hình NTM; công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị ở một số công việc hiệu quả chưa cao.

#### **II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2019**

##### **1. Sản xuất nông, lâm nghiệp**

##### **1.1. Trồng trọt, chăn nuôi**

Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ Đông xuân theo lịch thời vụ; khẩn trương làm đất, mở rộng diện tích ngô trên đất ruộng một vụ đảm bảo tổng sản lượng lương thực theo chỉ tiêu. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân chủ động phương án phòng chống rét, bám sát diễn biến thời tiết, theo dõi chặt chẽ, không chế tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và diện tích lúa mới cấy.

Tiếp tục phối hợp cùng các Doanh nghiệp tham gia phát triển dược liệu để hướng dẫn kỹ thuật, giám sát, đánh giá sự sinh trưởng, phát triển để nhân giống, mở rộng sang các tiểu vùng khác trên địa bàn, hướng tới xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu cho các sản phẩm dược liệu của huyện. Đồng thời tiếp tục khai thác điều kiện khí hậu phù hợp để vận động nhân dân phát triển hoa Địa lan, hồng ngoại và bảo tồn một số dòng hoa lan quý của huyện.

Các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Tăng cường công tác kiểm tra giết mổ, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ trái phép, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm DVNN huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp, rà soát các diện tích ruộng tại khu vực trũng, sinh lầy vận động nhân dân thử nghiệm kết hợp chuyển đổi sang các mô hình nuôi trồng vật nuôi truyền thống nhưng có giá trị kinh tế cao (lươn, chạch, cua đồng...), đánh giá hiệu quả để nhân rộng.

## **1.2. Lâm nghiệp**

Giao Trung tâm DVNN chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban QL rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập Tổ kỹ thuật thực hiện chỉ tiêu trồng cây Quế năm 2019. Lập dự án trồng bù mật độ cây Quế và cây Giổi năm 2019, đảm bảo mật độ cây Quế theo quy định.

Tiến hành lập hồ sơ thiết kế trồng Chè, Quế, Mắc Ca ngay từ đầu năm. Rà soát, khảo sát diện tích trồng các loài cây phải được thống nhất với các hộ dân, đồng thời xử lý thực bì và cuốc hộ chuẩn bị điều kiện trồng đúng thời vụ.

Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc tốt diện tích Chè, Quế, Sơn tra, Mắc ca đã trồng các năm trước theo kỹ thuật được Trung tâm DVNN huyện hướng dẫn. Quản lý bảo vệ tốt các diện tích cây trồng, tăng cường quản lý gia súc, tránh để xảy ra tình trạng gia súc phá hoại.

Ban QL rừng phòng hộ khẩn trương thực hiện chi trả kinh phí dịch vụ môi trường rừng, yêu cầu hoàn thành trước 30/01/2019 để Nhân dân đón Tết.

Các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, canh gác, trực PCCC rừng, đối với các đơn vị chưa thành lập trạm chốt gác tạm, yêu cầu khẩn trương hoàn thành xong trước 30/01/2019. Hướng dẫn, quản lý chặt chẽ việc đốt nương, làm rẫy đúng quy trình.

## **2. Xây dựng nông thôn mới**

Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp các cơ quan liên quan rà soát kết quả thực hiện bộ chỉ tiêu trong xây dựng huyện nông thôn mới. Tham mưu giải pháp thực hiện đến cuối năm 2019 cơ bản đạt các chỉ tiêu theo quy định.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí và điển hình trong năm 2019, đặc biệt là kế hoạch thực hiện xây dựng bản điểm, xã điểm nông thôn mới. Kế hoạch cần xác định rõ khối

lượng và nguồn lực cần thiết, đề xuất các cơ quan liên quan để tham mưu UBND huyện bố trí nguồn đầu tư, hỗ trợ thực hiện.

### **3. Di chuyển, sắp xếp dân cư; quản lý đất đai**

Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ di chuyển dân cư, yêu cầu Ban QL Dự án XDCB & HTBT di dân TĐC khẩn trương thanh toán cho các hộ dân đã hoàn thành việc xây dựng nhà trên mặt bằng được giao. Hồ sơ giao nhận phải được thực hiện chặt chẽ giữa các cơ quan với người dân và chính quyền địa phương, đảm bảo đúng đối tượng theo Quyết định phê duyệt Dự án của UBND huyện.

UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát đối với các hộ dân đề nghị di chuyển, quản lý chặt chẽ việc tách hộ và xây dựng nhà mới. Phòng Nông nghiệp và PTNT thẩm định chặt các đối tượng để tham mưu UBND huyện phê duyệt. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách của Nhà nước.

Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu văn bản của UBND huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích đất của các Doanh nghiệp trồng rừng trên địa bàn huyện đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư trong tháng 02/2019 để thực hiện Đề án phát triển cây Quế đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

### **4. Quản lý đô thị, giao thông; thương mại, dịch vụ**

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng vệ sinh trước Tết trên toàn địa bàn huyện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp UBND thị trấn tăng cường quản lý trật tự đô thị, chấn chỉnh kịp thời các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với Đội quản lý thị trường số 8, các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm soát tốt chất lượng các loại mặt hàng đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.

### **5. Tài chính, ngân sách**

Phòng Tài chính và Kế hoạch tăng cường rà soát các nguồn vốn cho phép giải ngân trước 31/01/2019; kiểm tra đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch vốn. Kiểm tra thanh toán kịp thời các nguồn chi cho con người đảm bảo các chính sách an sinh xã hội trước Tết.

Tham mưu văn bản UBND huyện thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư tháo gỡ phân kinh phí cấp dư khối lượng thực hiện các Dự án thuộc nguồn vốn chương trình kiên cố hóa trường lớp học năm 2018; tham mưu điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện trồng cây Quế năm 2019 từ Ban Quản lý rừng phòng hộ về Trung tâm DVNN huyện.

### **6. Văn hóa, xã hội**

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo các đơn vị trường học, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần trước và sau Tết; bàn giao cơ sở vật

chất, học sinh về địa phương, tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong kỳ nghỉ Tết; xây dựng lịch dạy bù đảm bảo khung chương trình, kế hoạch thời gian năm học. Các xã, thị trấn tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, tránh để xảy ra tình trạng “bắt vợ”, tảo hôn trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ như: Hoạt động karaoke, kinh doanh băng đĩa, dịch vụ trò chơi điện tử, hoạt động quảng cáo ngoài trời,... xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân đón Xuân Kỷ Hợi 2019 an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra tệ nạn xã hội. Thực hiện xã hội hóa các trò chơi dân gian trên cơ sở các sáng kiến, đề xuất của Nhân dân, tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với bản sắc văn hóa từng dân tộc trên địa bàn.

Phòng Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở, các bếp ăn tập thể, đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (nguồn gốc, chất lượng thực phẩm khi nhập vào các khâu trong và sau chế biến) tại các trường học trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tới các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và Nhân dân, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Trục 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, đảm bảo sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp thương tích, tai nạn giao thông nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tuyên truyền, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, chú trọng các địa bàn có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao trong năm 2018. Tiếp tục duy trì tốt 10 xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt là chính sách đối với người có công với cách mạng, người được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, người già neo đơn và các đối tượng chính sách khác... đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

### **7. Công tác nội vụ**

Giao Phòng Nội vụ phối hợp với Công an huyện, UBND các xã tham mưu kiện toàn chức danh Trưởng Công an xã ở những nơi đảm bảo điều kiện theo Đề án Công an chính quy làm Trưởng Công an xã của tỉnh.

Tham mưu Ban chỉ đạo sáp nhập bản, tổ dân phố kiện toàn hệ thống văn bản hướng dẫn, phân công nhiệm vụ,... Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn kiện toàn các chức danh không chuyên trách tại bản, TDP khi tiến hành sáp nhập, tạo sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.

Rà soát tổng thể số lượng CBCC các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn. Tham mưu bố trí, sắp xếp CCVC cấp huyện, cấp xã đảm bảo đáp ứng tình hình

thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời tham mưu tuyên dụng công chức, viên chức theo phân cấp thẩm quyền và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các đơn vị, địa phương.

Phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra việc chấm dứt HĐLĐ đối với 03 lao động người dân tộc Mông, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

### **8. Quốc phòng, an ninh**

Công an huyện tăng cường kiểm tra, trấn áp các loại tội phạm trộm cắp, buôn bán ma túy, buôn bán hàng giả, vật liệu nổ, gây rối an ninh trật tự...; phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ giao, nhận quân theo Kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu giao.

### **9. Công tác phối hợp**

Đề nghị các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện tăng cường phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, công tác giám sát và phản biện xã hội đối với việc triển khai, thực hiện của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

### **10. Công tác khác**

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện khắc phục các khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018.

Xây dựng lịch trực tết và thực hiện nghiêm lịch trực tết, các nội dung công việc theo Công văn số 46/UBND-VP ngày 22/01/2019 của UBND huyện về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; nắm bắt thông tin và chỉ đạo kịp thời các nội dung công việc phát sinh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/01/2019 của UBND huyện về đảm bảo đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các nội dung khác thực hiện theo kế hoạch.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp giao ban tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2019. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy; (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban xây dựng Đảng;
- MTTQ và các đoàn thể huyện;
- LĐ, CV VP HĐND-UBND huyện;
- Các cơ quan thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan: VPHU, CA, QS, TTYT, HKL, CCT, CCTK, các cơ quan khối NN huyện;
- Chi nhánh các Ngân hàng: NN&PTNT, CSXH huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG



*Mai Văn Sáng*